

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	<p>ชื่อ-สกุล : นายกิตติ กุบแก้ว</p> <p>ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p>
ประเด็นปัญหา	
จากกรณีการแจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD ๔.๐ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
ข้อเท็จจริง	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุโรคระบาดผ่านระบบ DLD ๔.๐ ตามหมายเลข ๑๓๓๕๗๔ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๕๑ น. ในหัวข้อเรื่อง “โรคล้มปัสกีน วัวป่วยเป็นล้มปัสกีน” ในพื้นที่เกิดเหตุ ๓๐ หมู่ ๕ บ้านนาชุม ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี</p> <p>เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งให้นายภูมินทร์ เจือทอง ปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้แจ้งเหตุการณ์ผ่านระบบ DLD ๔.๐ คือ นายคำฟอง สุขเสมอ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๕ บ้านนาชุม ตำบลบ้านแหม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีโคในคอกทั้งหมด ๖ ตัว แต่ติดเชื้อมีจำนวน ๖ ตัว ในการนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ทำการรักษา และ ให้คำแนะนำในการดูแลตามมาตรการของกรมปศุสัตว์</p>	
การดำเนินการ	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สั่งให้ปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคล้มปัสกีน อย่างเร่งด่วน ตามแนวทางการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ทำการชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ - รมณรงค์การต้อนโค - กระบือ เข้ามุ้งเพื่อป้องกันยุง และแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคล้มปัสกีน - ประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคล้มปัสกีน ให้กับประชาชนในท้องถิ่น - ประสานหน่วยงานสื่อของท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคล้มปัสกีน ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 	
ช่องทางการเผยแพร่	
<ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ 	

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการแจ้งการเกิดโรครบาด ผ่านระบบ DLD 4.0

วันที่ได้รับแจ้งเหตุ 26 มิถุนายน 2564 หมายเลขการแจ้ง D133574 หัวข้อ โรคล้มปัสกิน

พื้นที่เกิดเหตุ 30 หมู่ 5 บ้านนาชุม ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

16:54 100% 4G+ ๗๖.๕% ๕๖

← หมายเลขการแจ้ง : D133574

หัวข้อ : โรคล้มปัสกิน
เกิดโรคล้มปัสกินในวัวที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไม่มีวัดขึ้น
ป้องกันจนวัวเป็นโรคเกือบทุกตัวรวมวัวที่เป็นโรคสัตว์รักษา
เองตามอาการไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2021
สถานที่ : 30หมู่5บ้านนาชุม ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
กลุ่ม : อุบลราชธานี, พิษณุต, แจ้งการเกิดโรครบาด

โทร แสดงแผนที่ จัดเก็บ

พิกัด (Map Location)

30หมู่5บ้านนาชุม ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี

Google

ข้อมูลผู้แจ้ง

คำฟ้อง

เสมอสุข

0821128358

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

